

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับ วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทำการแทน ก.ค.ศ. โดยมี นายพลสัมพันธ์ โพธิ์ศรีทอง เป็นประธาน ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ได้มีมติอนุมัติ ทั้งหมดจำนวน ๔ ราย ได้แก่ อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย ครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย และครูชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย ได้แก่

๑) นายรณย์ พะโยม สพป. กำแพงเพชร เขต ๒ (ผลงานทางวิชาการคือ ๑. การพัฒนารูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต ๒ ๒. รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ พร้อมเอกสารประกอบ จำนวน ๒๑ รายการ)

๒) นายสินอาจ ลำพูนพงศ์ สพป. เชียงใหม่ เขต ๒ (ผลงานทางวิชาการคือ ๑. การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาภาคบังคับ สำหรับเด็กตกหล่นและออกกลางคัน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ๒. รายงานการพัฒนาโปรแกรมติดตามและประเมินการเข้าเรียนของนักเรียน (Program of Population : PoP) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕)

หลักเกณฑ์ฯ ว ๕/๒๕๕๔ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางทิววรรณ คำดวง โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี สพม. เขต ๒๐ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (เพิ่มเชิดชูเกียรติจารึกอักษรย่อพระนามาภิไธย สร.) ปี ๒๕๓๘ ๒. ครูดีในดวงใจ ปี ๒๕๕๒ ๓. ครูรักการอ่านยอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๕๐)

๒. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายอนุชา กาบสนธิ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย สพม. เขต ๓๖ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. กีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่นเฟเธอร์เวทในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๓ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒. ชนะเลิศกีฬามวยสากลสมัครเล่นชายรุ่นไลท์เฮฟวีเวท น้ำหนักไม่เกิน ๘๑ กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “ตรังเกมส์” ณ จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๕๒)

นอกจากนี้ ก.ค.ศ. ยังได้อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย

คือ นายนิรันดร์ แจ่มวงษ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓